

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
NHIỆM KỲ 2021-2026

- Kính thưa: - Ban Tổ chức Hội nghị.
- Các đồng chí lãnh đạo địa phương.
- Cô, Bác cùng anh, chị cử tri thân mến.

Tôi tên: TRẦN THỊ THU HẰNG, sinh ngày 17 tháng 09 năm 1986, quê quán Hiệp Ninh, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư ngụ tại khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, Tôi là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, kiêm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh. Tôi rất vinh dự được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu và được sự đồng ý, tín nhiệm của Cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện để tôi được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân tôi xem đây là thử thách, cơ hội để tôi được đóng góp năng lực cá nhân cho quê hương Tây Ninh, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân là do cử tri địa phương bầu ra, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng Nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vinh dự gắn với trách nhiệm vì trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đòi hỏi mỗi người đại biểu Hội đồng Nhân dân phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tìm hiểu đời sống Nhân dân để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi sẽ thực hiện các việc làm sau đây:

Thứ nhất, Với trách nhiệm là người đại diện cho dân, tôi sẽ thường xuyên gần bó mật thiết với Nhân dân và cử tri tỉnh nhà. Nắm bắt, chia sẻ, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng. Kiến nghị, đôn đốc các cơ quan chức năng để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vì lý do nào đó mà việc trả lời chậm trễ thì bản thân sẽ tìm hiểu nguyên nhân do đâu, nếu lỗi đó thuộc về chủ quan, thiếu tinh thần trách

nhiệm của các cơ quan chức năng thì sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm.

Thứ hai, Tôi sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, là cơ quan đại diện cho người dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Thực hiện tốt chức năng giám sát để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là chính quyền "của dân, do dân và vì dân". Tham gia đóng góp xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, năng động, thân thiện.

Thứ ba, Với trách nhiệm là đại biểu trẻ, hiện đang giảng dạy giáo dục nghề nghiệp đồng thời phụ trách công tác thanh niên tôi sẽ phát huy năng lực bản thân đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao năng lực cho sinh viên, chủ động đề xuất các giải pháp để hỗ trợ tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. hỗ trợ thanh niên, sinh viên có nhu cầu lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình.

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý cô bác, anh chị cử tri!

Những điều mà tôi vừa trình bày trên đây, vừa là nhiệm vụ của một người đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam, vừa là tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương của cá nhân tôi. Tình cảm và trách nhiệm đó sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn khi tôi được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ sắp xếp công việc một cách khoa học để thuận tiện tham gia tất cả các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, cũng như thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt chương trình hành động của mình; qua đó, làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri đã trao cho mình. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cô, bác, anh, chị cử tri đã dành cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.